

# รายงานโรคและภัยสุขภาพที่น่าสนใจ ตามแนวชายแดน

ประจำสัปดาห์ 23 - 29 พ.ค. 2567

## เหตุการณ์อื่น ๆ

### ที่สำคัญประจำสัปดาห์

- รายงานการเฝ้าระวังเหตุการณ์ประจำสัปดาห์ที่ 21 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (20 - 26 พ.ค. 2567)
  - การระบาดของโรคคอตีบเป็นกลุ่มก้อน โดยพบเด็กหญิง 2 คน อายุก่อนวัยเรียน สัญชาติลาว อาศัยอยู่ที่เมืองปากกา แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งก่อนหน้านี้มีพี่ซึ่งเป็นเด็กวัยเดียวกัน อาศัยอยู่บ้านเดียวกันเสียชีวิตด้วยอาการคล้ายคลึงกันคือ มีไข้ ไอ เจ็บคอและมีแผ่นขาวที่ทอนซิล ผู้ปกครองจึงได้นำเด็กหญิงทั้งสองคนที่มีอาการดังกล่าวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล อ. เชียงคำ จ. พะเยา ขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษาตัว 1 ราย และเสียชีวิตแล้ว 1 ราย ทั้งสองรายได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคคอตีบ ขณะนี้หน่วยงานสาธารณสุขทั้งสองประเทศได้ร่วมกันสอบสวนโรค และเฝ้าระวังผู้สัมผัสเพิ่ม รวมทั้งประสานงานเพื่อแก้ปัญหาพร้อมกันต่อไป
  - การระบาดของโรคหัดและไทริน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส โดยพบผู้ป่วยหัดซึ่งรายงานจากโครงการกำจัดหัดกองระบาดวิทยา เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2567 พบผู้ป่วยยืนยัน 14 ราย สงสัย 5 ราย สำหรับโรคไทรินพบผู้ป่วยยืนยัน 10 ราย เข้าข่าย 5 ราย และสงสัย 17 ราย การระบาดทั้งสองโรดังกล่าวเป็นการระบาดเป็นกลุ่มก้อนบ้านละ 2 - 3 ราย พบในเด็กช่วงอายุ 6 เดือน ถึง 3 ปี ไม่มีประวัติการได้รับวัคซีนพื้นฐาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค
- 30 พฤษภาคม 2567 BlueDot Event Alerts รายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายที่ 3 ในรัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา โดยได้รับการยืนยันจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกาถึงการติดเชื้อดังกล่าวในคนแล้ว ผู้ป่วยรายล่าสุดเป็นพนักงานในฟาร์มที่รัฐมิชิแกน มีประวัติทำงานใกล้ชิดกับโคนมที่ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกและไม่ได้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลขณะสัมผัสโคนม ผู้ป่วยได้รับการรักษาและกักตัวสังเกตอาการที่บ้าน ขณะนี้ ยังไม่พบอาการสงสัยในผู้สัมผัสร่วมบ้านและคนอื่นๆ ในฟาร์ม เนื่องจากยังไม่พบข้อบ่งชี้ของการแพร่กระจายเชื้อจากคนสู่คน

## “ โรคโควิด 19 ” ร่วมกันป้องกันการระบาดในโรงเรียน

ข้อมูลจากรายงานการเฝ้าระวังเหตุการณ์ กรมควบคุมโรค ประจำสัปดาห์ที่ 21 ระหว่างวันที่ 20 - 26 พฤษภาคม 2567 พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนหลายจังหวัด อาทิ บุรีรัมย์ กาญจนบุรีและมุกดาหาร โดยพบผู้ติดเชื้อดังกล่าวรวมกว่า 200 ราย และพบจำนวนเหตุการณ์การระบาดของโรคดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นช่วงการเปิดภาคเรียน ปัจจุบันประเทศไทยพ่นคลายมาตรการบางอย่างในการป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติให้มากที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงก่อนการระบาดและในเดือนนี้หลายโรงเรียนเริ่มทยอยเปิดเทอม กรมควบคุมโรคได้จัดทำคู่มือคำแนะนำสำหรับสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับครู ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองในการป้องกันโรคโควิด 19 และรวมทั้งโรกระบบทางเดินหายใจที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเปิดเทอม หากเด็กป่วยแม้มีอาการเล็กน้อยเช่น ไข้ต่ำ ๆ ไอ จาม คัดจมูก น้ำมูกไหล แต่ยังไม่รับประทานยาได้ ยังเร่งรัดขอให้เด็กหยุดเรียนและให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานที่บ้าน โดยดูแลรักษาตามอาการจนกว่าจะหายป่วย หากอาการหนักหรืออาการไม่ดีขึ้น เช่น ไข้สูงเกิน 2 - 3 วัน หายใจเร็ว หรือหายใจหอบจนชายโครงบวม ไม่กินนมหรือน้ำ ไม่ร่าเริงเหมือนเคย ให้รีบพาไปพบแพทย์และใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากและจมูกเมื่อไอหรือจาม สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาดบ่อยครั้ง หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้อื่น รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะครบ 5 หมู่ ดื่มน้ำมาก ๆ และพักผ่อนให้เพียงพอ ส่วนผู้ปกครองให้หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการดูแลเด็กป่วยทุกครั้ง แยกของใช้ส่วนตัวของเด็ก เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ช้อน และผ้าเช็ดมือ และอย่าอยู่ใกล้ชิดผู้สูงอายุในบ้านเพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งอาจเกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด 19 ทั้งในโรงเรียนและชุมชนที่อยู่อาศัย



## ข้อเสนอแนะสำหรับเจ้าหน้าที่

จนท. แจงอสต. ประสานความร่วมมือกับ จนท.สาธารณสุข หน่วยงานระดับอำเภอ ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสถานศึกษา ดำเนินการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงแก่ผู้ปกครอง ถึงเหตุการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในโรงเรียนต่าง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้น โดยเน้นย้ำเรื่องการทำสุขอนามัยที่ถูกวิธี ล้างมือบ่อยครั้ง สวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องอยู่ใกล้ชิดผู้อื่น หรืออยู่ในสถานที่แออัดรวมทั้งพื้นที่ที่ระบบการถ่ายอากาศไม่ดี เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 และโรกระบบทางเดินหายใจที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเปิดเทอม จึงขอให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ปกครองปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด หากลูกบ้านพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนในชุมชนหรือที่อยู่อาศัย ให้รายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคดังกล่าว

## รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดย

โครงการพัฒนาขีดความสามารถการทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนเพื่อการตรวจจับและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดน สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนโดยศูนย์ความร่วมมือ ไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข

ติดต่อ

oic.ddc@gmail.com

02-5903832

www.ddc.go.th/oic

## อ้างอิง

- [https://www.rama.mahidol.ac.th/rama\\_hospital/th/services/](https://www.rama.mahidol.ac.th/rama_hospital/th/services/)
- <https://www.pidst.or.th/A299.html>
- <https://ddc.moph.go.th/odpc12/news.php?news=40565&deptcode=odpc12>
- ขอบคุณภาพจาก : <https://thai.ac/news/show/117220>
- ขอบคุณภาพจาก : <https://shorturl-ddc.moph.go.th/zkr99>